



Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư : aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI.ORG

số 541

20 tháng 11 năm 2005

Tờ báo hàng tuần ĐIỆN KHÍ PHÂN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Huệ Tâm

*Huệ tâm nhìn thấy đường tu tiến
Phát triển tâm linh tự cứu mình
Duyên đẹp tình Trời rõ chơn đường
Vô cùng tiến hóa chuyển về mau*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 09/10/2005 đến 15/10/2005

Copyright 2005 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Multimedia Communication. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Sự quân bình là gì?
- 2) Tinh thần do đâu mà có?
- 3) Hình thành bằng cách nào?
- 4) Thời tiết lạnh có hại không?
- 5) Công phu tu tiến là phải làm sao?
- 6) Biết được Trời cao thì phải làm sao ?
- 7) Thực hành có ích gì không?

<p>1) Atlantic city, 09-10-2005 5: 06AM <i>Hỏi: Sự quân bình là gì?</i></p> <p>Đáp: Thừa sự quân bình là điều hòa cơ tạng</p> <p>Kệ: <i>Quân bình cơ tạng điều hòa tốt Chuyển hóa thâm sâu tự thức hồn Giải tỏa phiền ưu không còn tiếc Thực hành chánh pháp chuyển các miền</i></p>	<p>2) Atlantic city, 10-10-2005 2: 10 AM <i>Hỏi: Tinh thần do đâu mà có?</i></p> <p>Đáp: Thừa tinh thần do nguyên lý của Trời Đất hình thành</p> <p>Kệ: <i>Nguyên khí Trời Đất tạo tinh thần Tiến hóa thâm sâu tự xét phân Thành thật thực hành chơn pháp tiến Cảm thông Trời Đất hạnh nhơn hiền</i></p>
<p>3) Atlantic city, 11-10-2005 12: 30 AM <i>Hỏi: Hình thành bằng cách nào?</i></p> <p>Đáp: Thừa hình thành bằng sự hưởng thụ của hành giả</p> <p>Kệ: <i>Hưởng thụ thực nguyên lý của Trời Thành tâm học hỏi chuyển ra lời Đời đời bất diệt tiến hợp thời Khai thông trí tuệ chuyển thành lời</i></p>	<p>4) Badona, 12-10-2005 2: 30 AM <i>Hỏi: Thời tiết lạnh có hại không?</i></p> <p>Đáp: Thừa thời tiết lạnh con người thông minh ra</p> <p>Kệ: <i>Thời tiết lạnh giúp người ổn định Khí hậu hỗ trợ sự tiến hóa Quán thông đời đạo tự xét suy Trí giải phân minh tiến thân tùy</i></p>
<p>5) San Diego, 13-10-2005 10: 07 PM <i>Hỏi: Công phu tu tiến là phải làm sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa công phu tu tiến là phải dày công</p> <p>Kệ : <i>Dày công tu luyện pháp phân huyền Từ trước tới thanh thấy rõ rệt Trí tuệ phân minh giữ vững bền Khai triển vô cùng nơi không giới</i></p>	<p>6) San Diego, 14-10-2005 10 : 18 PM <i>Hỏi : Biết được Trời cao thì phải làm sao ?</i></p> <p>Đáp : Thừa biết được Trời cao thì phải tự tìm đến đó thì mới đúng</p> <p>Kệ : <i>Triết lý thâm sâu chuyển từ vùng Trời Đất phân minh gọi thiên cung Cảm thức chơn tu là chánh giác Phân minh rõ rệt đường tu tiến</i></p>
<p>7) San Diego, 15-10-2005 1 : 07 AM <i>Hỏi : Thực hành có ích gì không?</i></p> <p>Đáp: Thừa thực hành thì mới thật sự có kết quả</p> <p>Kệ: <i>Thực hành tiến tới sống an yên Khai triển minh tâm tự tiến tâm Qui hội tình người triển chơn tâm Biết mình biết họ sống an vui</i></p>	

MẸ VIỆT NAM

Cười trong cười, nhưng mà Người cười biết cười. Bởi vì sự khổ, Người đã ở trong khổ và đạt được cái hạnh tốt, sung sướng và kinh nghiệm, kiên nhẫn, vĩ đại. Vui trong cảnh vui mà hiểu được cái bề trái của sự vui. Nụ cười của Người luôn luôn không làm phiền một người nào, nhưng mà cười biết cười để dẫn tiến người tu tiến được. Ghét biết ghét, cha mẹ lúc nào cũng thương con, nhưng mà tỏ vẻ những hành động ghét, ghét trong tinh thần xây dựng, ghét biết ghét, ghét nói một câu đây rồi nó sẽ tiến tới cái điều tốt thì nên ghét trong xây dựng. Trời Đất cho chúng ta thấy nắng rất gắt, mưa rất gắt, hạn hán rất gắt. Ghét biết ghét, Trời Đất đã ghét biết ghét, cha mẹ chúng ta đã ghét biết ghét mới để cho chúng ta có cơ hội nảy nở sinh tồn cái đầu óc sáng tạo, chống chọi những cái hạn hán, chống chọi những cái nghịch cảnh đau khổ, một cái tiến hóa tuần tự trong cái tình thương vĩ đại. Đó, tôi thấy người mẹ Việt Nam anh hùng rất quý báu, đi đứng trong cái đạo đức lượng độ của những đấng từ bi, của Quan Âm, đã làm những hành động rất cao quý, gánh một gánh rất nặng. Chính những người mẹ ở thế gian bây giờ sang trọng, ăn mặc sung sướng, lên xe xuống ngựa, ai chịu để cái gánh lên vai? Ai chịu gánh mấy chục đôi nước cho con tắm rửa hằng ngày?

Người mẹ Việt Nam đã gánh từng gánh phân thú để trồng cọng rau, để bán, đổi chác lấy đồng tiền cho con ăn học. Người mẹ Việt Nam đã làm! Ai đã gánh một gánh bánh canh để nuôi tướng lãnh Việt Nam ăn học? Chính người mẹ Việt Nam đã làm. Cho nên sự cao quý đó lần lượt đây thế giới sẽ ca tụng người mẹ Việt Nam. Nhưng Người vẫn tiếp tục kiên nhẫn để tiến. Một ngày nào đó đem lại sự no ấm cho toàn dân và cái ảnh hưởng vĩ đại của nhân loại sau này. Tôi thấy duyên lành ở Việt Nam lần lượt đây rồi các bạn sẽ thấy rõ cái tình thương và sự kiên nhẫn của một người yếu, phái yếu, là Người mẹ Việt Nam, đã yếu, đã chịu đựng, trong lúc ở khắp thế giới họ đem ra so sánh không lại cái mức chịu đựng của Người.

Rồi một ngày kia chúng ta đạt tới văn minh như thế giới, vật chất tiến bộ dồi dào như thế giới, hỏi người mẹ Việt Nam sẽ đứng ở dung điểm nào? Vừa đạo đức, vừa vật chất, Người sẽ đi trên cái xe, đạp hai bánh xe, không phải một bánh xe nữa, cái sự rất vui tươi, nhưng mà phải có kiên nhẫn để đi tới.

Chúng ta tu đây cũng vậy, chúng ta tu Vô Vi đây cũng vậy, chúng ta đi trong cái tình thương của người mẹ nung nấu từ thuở nhỏ tới lớn, chúng ta phải biết nung nấu huyền cơ của Tạo Hóa giao phó cho chúng ta là bản thể này, chúng ta phải sửa một cách hoàn mỹ, sửa chữa một cách kiên nhẫn, sửa một cách rất từ tốn, khai mở trong cái liêm chính chứ không có làm điều sai. Các bạn từ từ, bạn nào giữ được sự liêm chính đó mà tu tịnh, các bạn thấy các bạn tiến bộ, các bạn không buồn phiền nữa, các bạn rất vui vẻ, bạn có những nụ cười cho mọi người mến, các bạn có những lòng tin bộc lộ từ trong cặp mắt, trong lòng của các bạn, các bạn có nhiều hành động rất hay để dìu dắt mọi người. Mà lòng tin tiên bộ của các bạn nó đưa các bạn ngày càng nhẹ nhàng, thanh cao, cởi mở, thì cái sự sáng suốt đó chúng ta đã có sẵn một kho tàng đạo đức ở Việt Nam. Chúng ta có một tình thương không có thể cắt đứt được, dù những Người mẹ Việt Nam ở xa Việt Nam, xa nơi khác cũng là triu mến trở lại xứ sở, vì chính họ đã đóng góp rất nhiều, tuy rằng họ ở đất nước người nhưng mà họ làm việc rất nhiều.

Cho nên tôi thấy chúng ta tu đây phải hướng về căn bản cội nguồn mà chúng ta sanh tồn tới ngày nay, chính bàn tay người mẹ Việt Nam anh hùng đã đóng góp quá nhiều. Cho nên chúng ta tu đây, mọi người nên nắm cái duyên lành đó mà tiến. Đó là một vị Phật, đó là một sự thanh cao, đó là một sự từ bi vô hạn để đưa chúng ta tiến tới bến giác, và mọi sự thành công sẽ về với chúng ta.

CÒN KHÔNG THI ĐÀN ?

Thi Đàn Phú Nhuận có còn không?
Xin viết bài thơ tỏ cõi lòng
Gom chút nhân duyên trùng điệp khởi
Giữa trời lồng lộng thoáng chờ mong
Lời thơ qui kết, hôn tương hội
Giữa chốn phù hoa tự lắng trong
Ai về trong cõi Vô Vi đó
Nay viết lời thơ, tỏ mấy dòng.
Không thành Sắc, Sắc lại về Không
Sự đến sự đi, gợn chút lòng
Hai chữ Đạo Đồi, thơ kết tụ
Xuất Hôn đánh lễ, tự hằng mong
Tình thơ với cõi tâm thanh tịnh
Gội đầu rửa ruột nước trời trong
Gập đầu đánh lễ, về thanh nhẹ
Ai cảm tình ai tỏ mấy dòng.

Quảng Ngãi, ngày 02-08-2005

NGUYỄN DANH.

=====

CÒN MÃI THI ĐÀN!

(Họa vận bài thơ của Ng Danh)

Thi Đàn còn mãi chớ nào không!
Nay viết vài câu tỏ tất lòng
Dẫu có tài riêng lòng chẳng khởi
Dù đời danh vọng dạ nào mong
Lời thơ hướng thượng, tâm thanh nhẹ
Ý đạo thanh cao, tánh lắng trong
Ta vẫn theo Thầy luyện Chánh Pháp
Vì ai Ứng Điện tỏ đôi dòng.

Đôi dòng văn tự, Có mà Không!
Sắc Sắc Không Không, chẳng bận lòng
Đời có mà không, “đồ thị giả”
Đạo không lại có, lắm người mong
Di Đà Lục Tự khai thanh trước
Bán Dạ Công Phu rõ đục trong
Hai nẻo Đạo Đồi ai thấu hiểu
Thơ Văn thanh nhẹ chuyển tuôn dòng!

PN, 11-08-2005

THIÊN TÂM.

=====

MỘT KIẾP TRĂNG HOA

Tu hành trọn kiếp để thặng hoa
Nghiệp thức không sanh ý một nhà

Thanh tịnh không không gìn hạnh đức
Li trần li nhiễm trước rời xa
Vô sanh cứ ngỡ lòng vô nhiễm
Li ái tưởng rằng nghiệp tránh ta
Nào ngờ bể khổ còn neo bến
Bến giác bây giờ mãi tận xa.

PN, 18g00 ngày 07-08-2005

QUÊ PHƯƠNG.

=====

**CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI
HỘI SINH SUM VẦY 04-08-2005**

Hôm nay Chủ Nhật ghé “Hồ Bơi”
Thấy cảnh “Gia Trang” đẹp tuyệt vời
Anh em Đạo hữu toàn thế giới
Tề tựu về đây hưởng Điện Trời !

Dù chưa Đại Hội mà như hội
Ai nấy đều vui nở nụ cười
Hôm nay nhiều bạn mới về đây
Mà thấy thân quen tự thuở nào

Nhìn nhau ánh mắt đầy triu mến
Ấn chứa bao nhiêu nỗi thâm tình
À, đúng! Hôm nay buổi tiễn đưa
Anh em, tỉ muội sắp lên đường

Mồng 4 tháng 8 ngày Đại Hội
Chúc Thầy, chúc bạn thật là vui
Dù chưa đủ điển để cùng đi
Mà vẫn thấy vui, sướng trong lòng

Thôi nhé, bạn đi, tôi ở lại
Quay về Đại Hội lúc “Thiền đêm”
Gắng niệm “Nam Mô” vô biệt niệm
Cùng Thầy, cùng bạn dự “Long Hoa”.

Tân Phú, 13h40’ ngày 03-08-2005

THANH DŨNG.

=====

THONG THẢ MÀ ĐI !

Nôn nóng mà chi bỏ bạn hiền!
Quên đi Hạnh Nhân kẻ tu thiền.
Việc đời tạm bợ cần chi vội,
Nẻo Đạo thâm sâu ứng hiện liền.
Gấp gấp kêu Trời: hao tổn khí,

*Từ từ niệm Phật: điển qui nguyên.
Đạo Đồi luân chuyển: Không và Có,
Ai hiểu ung dung đắc hiện tiền.
Phú Nhuận, 28-07-2005
Thiền Tâm.*

=====

TỰ THỨC

*Ở cõi Phù Du chỉ có tu,
Xem thơ điển giới bớt khờ ngu.*

*Họm mình phê phán, tình người mất,
Khiêm tốn yêu thương, tâm nhẹ ru.
Đụng chuyện sân si, thân nghệt tức,
Xa rời tự đại, trí không lu.
Học nơi tất cả, vui hòa cả,
Về cõi vĩnh hằng chỉ có tu.
Bình Tân, Ngày 26-7-2005.
Minh-Nghĩa.*

Hướng Tâm Cầu Nguyện

- 1) Xin bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho nhạc phụ của anh Nguyễn hữu Dũng thuộc t/d Dũng Chí Sydney, là ông Đặng văn Hữu sinh năm Kỷ Mão, tạ thế lúc 2 giờ 10 phút chiều ngày 7 tháng 11 năm 2005, nhằm ngày 6 tháng 10 năm Ất Dậu tại Phan Thiết Việt Nam, hưởng dương 66 tuổi được siêu thăng tịnh độ
- 2) Xin bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho Cụ Ông Phạm Văn Mai, thọ 74 tuổi, thân phụ của bạn đạo Phạm Hữu Thi, Vũng Tàu mất lúc 23h30 ngày 9/11/2005 (tức 8/10 AL), hỏa táng lúc 14h00 ngày 11/11/2005.
- 3) Xin bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho Bạn Đạo Nguyễn văn Tịnh, sanh 1919, mất lúc 14h00 ngày 13/11/2005 tại Vietnam, hỏa táng tại Vietnam lúc 11h00 ngày 15/11/2005.
Cám ơn nhiều.

THÔNG BÁO VỀ VÉ THIÊN CA:

BTC sẽ dành cho mỗi bạn đạo ghi danh dự buổi Chúc Thọ của Đức Thầy và khóa sống chung Tân Niên 2006 mỗi người ba vé thiên ca (1 vé cho cá nhân & 2 thiệp tặng thân hữu). **Kính xin các bạn đạo vui lòng cho biết nhu cầu vé thiên ca của mình, và cho phép BTC được xử dụng những vé mời nào mà các bạn sẽ không dùng đến. Sự hồi âm sớm của các bạn là một đóng góp tích cực nhất, giúp cho người kế tiếp có cơ hội đến tham gia buổi văn nghệ thiên ca, vì đó cũng là cơ hội giới thiệu Vô Vi đến cho cộng đồng VN tại Nam California này.**

Xin liên lạc qua email:

Kim Anh: anguyen30003@yahoo.com

Phan Thanh Truc: Phan1957@aol.com

**Xin cảm tạ sự lưu ý của các ban,
VVMC & Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California kính bái,**

THÔNG BÁO GHI DANH TRÌNH DIỄN VĂN NGHỆ ĐỊA PHƯƠNG

Nhằm giữ gìn sức khỏe của Đức Thầy, chương trình văn nghệ chúc thọ Đức Thầy (đêm thứ sáu 31/12/2005) được giới hạn trong một thời gian nhất định. Vì vậy quý bạn đạo địa phương có đóng góp tiết mục văn nghệ xin vui lòng ghi danh trước với BTC để việc sắp xếp chương trình được chu đáo hơn. Hạn chót ghi danh là ngày 12/15/2005 hoặc khi chương trình văn nghệ đã đủ tiết mục. Việc sắp xếp thứ tự trình diễn các tiết mục văn nghệ ưu tiên theo thứ tự thời gian BTC nhận được đơn ghi danh của quý bạn.

Xin ghi danh bằng cách gửi email về địa chỉ vvidol2005@yahoo.com .
Trong đơn ghi danh xin ghi rõ các chi tiết sau:

1. Subject : Văn Nghệ Địa Phương
2. Tên họ người đại diện ghi danh
3. Thuộc Thiên Đường
4. Điện thoại và email liên lạc
5. Đêm trình diễn tiết mục: xin ghi một trong ba chọn lựa sau
 - a- Chúc Thọ Đức Thầy
 - b- Mừng Tân Niên
 - c- Tùy BTC sắp xếp
6. Thời gian trình diễn tiết mục (phút)
7. Thể loại trình diễn (hát, múa, kịch, ...)

Thành thật cảm ơn sự lưu ý và hợp tác của quý bạn.

VVMC & Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California kính bái,

Khóa Sống Chung Thiên TÂN NIÊN 2006
từ ngày 31/12/2005 đến ngày 2/1/2006.

Thông Báo của Ban Vận Chuyển:

1) Bạn đạo tại địa phương vùng Little Saigon rất hân hoan được đón tiếp quý bạn đạo nơi xa về dự khóa sống chung Tân Niên và Chúc Thọ Đức Thầy. Khi đến vùng Orange County, xin các bạn lưu ý đáp máy bay đến phi trường John Wayne Airport.

Nơi đây sẽ có free shuttle bus của khách sạn Hyatt đưa đón các bạn từ phi trường về khách sạn và ngược lại.

2) Trường hợp các bạn phải đáp xuống phi trường LAX, thì xin tự túc đón xe

Super Shuttle tại phi trường với giá tiền là:

- người đầu tiên là : 32\$, người kế tiếp là: 9\$. Tối đa là: 7 người/một xe .

Các bạn có thể giữ chỗ trước cho lúc đi cũng như lúc về qua: www.supershuttle.com

Và nhớ mang theo địa chỉ của Hotel là:

Hyatt Regency Irvine
17900 Jamboree Road
Irvine, CA 92614-6211.

Riêng các bác lớn tuổi, đi một mình, đặc biệt cần sự giúp đỡ, xin vui lòng liên lạc với Ban Vận Chuyển, để chúng tôi cử người ra đón tiếp các bác tại phi trường.

Các bác cần liên lạc trước với chúng tôi để cho biết tất cả chi tiết lúc đến và về như sau: Tên Họ, địa chỉ, số điện thoại nhà, số điện thoại cầm tay (cell phone), đến từ đâu, đến phi trường nào, ngày và giờ đến, hãng máy bay (Airline), chuyến máy bay (Flight #), ngày và giờ về, về từ phi trường nào, hãng máy bay nào, chuyến máy bay.

Xin ghi danh tới Dương Như Tùng E-mail: tung_lax008@yahoo.com
hay gọi phone đến Trụ Sở Xây Dựng Vô-Vi : (714) 891-0889

Khi các bác đến Phi Trường các bác nên lấy hành lý và đi ra ngoài để chúng tôi dễ kiếm. Nếu các bác có điện thoại di động thì gọi cho chúng tôi biết là bác đã đến và đang đứng tại Terminal # nào ? Cổng số mấy ? (vì hãng máy bay lớn có nhiều Terminal để ra). Các bác đến từ nước ngoài thì cứ lấy hành lý rồi đi ra ngoài kiếm bạn đạo cầm băng Vô-Vi. Nếu không gặp sau nửa tiếng đồng hồ thì xin bác gọi cho chúng tôi biết.

Vì lúc đó là New Year weekend, cho nên xe có thể bị kẹt. Nếu thời tiết xấu thì xe sẽ đi chậm hơn. Xin các bác kiên nhẫn chờ đợi. Chúng tôi không bao giờ bỏ ai hết. Kinh nghiệm kỳ rồi, có người không thấy chúng tôi rồi tự túc đi về, làm chúng tôi phải tìm kiếm mất mấy tiếng đồng hồ.

Khi gọi điện thoại thì xin các bác gọi trong thứ tự như sau để chúng tôi dễ làm việc.

- 1) Dương Như Tùng(714) 715-5635
- 2) Nguyễn Như Hoàng.....(408) 889-3437
- 3) Trụ Sở Xây Dựng Vô-Vi.....(714) 891-0889

Xin thay mặt Ban Chuyển Vận thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn.

Dương Như Tùng
E-mail: tung_lax008@yahoo.com